

รายงานการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ ๒๒๕-๓/๒๕๖๖  
วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมชลาททัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์อลงกลต แทนอมทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายพนธ์ภูษิต หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสาธิต พุทธชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายชยานนท์ กฤตยาเขวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายธีรพงศ์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๕	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๖	ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๗	อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	
๒๑	รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)	

๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๒๓	อาจารย์ภาณุมาศ สุขบางคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ)
๒๔	อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์อรุณรักษ์ ตันพานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ สุขเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๗	อาจารย์วิกิจ ผินรับ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร ไชยรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๓๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๑	นางดรุณี ลีนิิน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๒	นางสฤณธรณ์ หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์	รองอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	รองอธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	รองอธิการบดี
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	รองอธิการบดี
๕	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗	นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นายภาณุวัฒน์ หนูนคง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๙	นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
๑๐	นายเฉลิมพล นกน้อย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๑	นายภควัต จันทรศรี	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๒	นายสิทธิพงศ์ ธรรมโชติง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๓	นายทักษิณ จินสุกแสง	ช่างเทคนิค

#### ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒	อาจารย์ลมูล เกษรินทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี

## ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ใหม่ดั่ง	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
๒	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุธโส	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๙	อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแกล้ว	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภณ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๑๒	อาจารย์สถาพร ขุนเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๓	อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔	รองศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน	ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี
๑๕	รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว	อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธร สังข์ประเสริฐ	อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗	นางณัฐสุดา นิลโกสัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘	นายบวรรัตน์ รุจิวรรณศรี	นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙	นางสาวนริศรา ทองสุขแสง	นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๐	นางสาวณัฐมล บุญเพชร	นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๑	นางสาวดวงพร ง่วนสน	นักประชาสัมพันธ์

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๕ - ๓/๒๕๖๖ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

#### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

##### ๑.๑.๑ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อ Protect ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมหุ่นดักจับขยะอัจฉริยะบริเวณปากคลองเพื่อสกัดขยะไหลลงสู่ทะเล และเรือสามารถผ่านได้” จากการเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ ๒ The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life)” ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๘ ณ เจริญนคร ชั้น M ไอคอนสยาม โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. นางสาวนริศรา ทองสุขแสง
๒. นางสาวณัฐมล บุญเพชร
๓. นายบรรรัตน์ รุจิวรรณศรี

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบ  
เกียรติบัตรแก่นักศึกษา และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี**

**๑.๑.๒ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่องของการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับทราบมา เบื้องต้นว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.) ได้มีความเห็นว่าควรที่จะให้สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) จะไม่กระทบกับมหาวิทยาลัยฯ เพราะมหาวิทยาลัยฯ ใช้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งหมด ซึ่งคาดว่าคณะอนุกรรมการฯ จะมีความเห็นให้กลับมาใช้แบบเดิม ไม่มีข้อห้ามในเรื่องนี้ ซึ่งต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการต่อไป

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ**

**๑.๒. เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง**

**๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทางด้านการศึกษาด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ สัมครพงศ์ กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติร่วมงาน ในพิธีเปิด “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่” ภายใต้โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ร่วมกับสถานประกอบการด้านธุรกิจเกษตร การพัฒนาหลักสูตร RUN Skill รองรับการจัดการศึกษาด้านธุรกิจเกษตร สร้าง E-co system สนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการทุกรูปแบบการบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

- เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมที่กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม (field visit) ระยะ ๙ เดือน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้ในแผนงานวิจัย “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ณ บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

- เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอภิรักษ์ เผือกฟ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) สร้างมิตรสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งองค์ความรู้ทางด้านวิชาการไปบูรณาการกับทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อันจะนำมาซึ่งรายได้ภาคเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับจากเมืองรองสู่เมืองหลัก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)

- เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอภิรักษ์ เผือกฟ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดยมี ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและให้ความสำคัญด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยวและเมืองน่าลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2021) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๒ ชิ้น ได้แก่ หุ่นยนต์สำรวจฟาร์มสุกร และหุ่นยนต์สำรวจฟาร์มไก่ เป็นการคิดค้นและพัฒนา โดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ โดยมีอาจารย์อุกฤษฏ์ ชำมริ และอาจารย์อาทิตย์ สวัสดิรักษา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านปศุสัตว์ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุม Auditorium - True Lab@kasetsart อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

## มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

### ๑.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความก้าวหน้าในเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการเป็น ๓ รูปแบบ ทั้งรูปแบบของโควตาพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบอำนาจให้คณะที่สามารถที่จะประกาศรับนักศึกษา ประกาศผล และยืนยันสิทธิ์โดยคณะได้เลย รูปแบบโควตา โดยรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.๖ (TCAS)

ทั้งนี้ ตัวเลขของนักศึกษาที่รายงานตัวและลงทะเบียนแล้ว ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน มีจำนวนอยู่ที่ ๔,๖๑๑ คน จากแผนรับทั้งสิ้น ๔,๗๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของจำนวนนักศึกษาตามแผนรับ ซึ่งเรื่องนี้นี้มหาวิทยาลัยฯ ใช้กลยุทธ์เชิงรุกอย่างเต็มที่ จากในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีนักศึกษาสมัครเพียง ๙,๐๐๐ กว่าคน แต่ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มีนักศึกษาสมัครเข้ามา ๒๐,๓๐๐ กว่าคน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ วางแผนไว้ว่าจะต้องรับนักศึกษาให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของแผนรับนักศึกษา จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๘๐ กว่าหลักสูตร โดยมีทั้งสิ้น ๑๓๐ แผนรับ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาไปทั้งสิ้น ๔๒ แผนรับ ยังน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนรับอยู่ ซึ่งในระยะเวลาที่มีอยู่ไปจนถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย และเกินแผนรับอย่างแน่นอน เพราะในส่วนของโควตา ก็ยังไม่ประกาศผล

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการวิจัย และมีงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ได้มีการจัดแสดงในหลายๆ เวที และมี Impact ต่อสังคม ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทุน เป็นกรอบวงเงิน ๔๘ ล้านบาท จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อดำเนินการในเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านสังคม โดยเฉพาะเป้าหมายของการลดความยากจน เป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายเชิงพื้นที่ โดยกรอบวงเงิน ๔๘ ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้บริหารกรอบวงเงิน เพื่อที่จะมาดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๒.๔ การบริหารงบประมาณเรื่องการวิจัยในอนาคต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันนี้ บริบทเรื่องของงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานเชิงพื้นที่ มีความสำคัญมาก โดยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ซึ่งได้เดินทางมายังวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รายงานผลในเรื่องของการวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการในเรื่องของการถอดบทเรียนทั้งหมด ทั้งในเรื่องของ U2T เรื่องของทุนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อที่จะนำผลการเรียนรู้ทั้งหมดมาประมวลแล้วทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดให้การสนับสนุนเรื่องเหล่านี้มาก ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ โดยในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแผนในเรื่องของการนำบทเรียน ผลลัพธ์ที่ได้จาก U2T ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย ที่เป็นผลสำเร็จ เข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในหลายภาคส่วนด้วยกัน ในการจัดทำโครงการเสนองบประมาณผ่านช่องทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันวงเงินงบประมาณแผ่นดินลดลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นการบริหารงบประมาณเรื่องการวิจัยในอนาคต คงจะต้องใช้ช่องทางอื่น โดยหากมหาวิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูลเหล่านี้ และมีการสังเคราะห์เรื่องขององค์ความรู้เหล่านี้เกิดขึ้น แล้วเปลี่ยนทิศทางของงบประมาณที่มีจากช่องทางอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากช่องทางปกติ คือ งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่ จะทำให้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณส่วนอื่น มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องมากำหนดในเรื่องของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และการทำข้อเสนอโครงการอีกครั้งหนึ่ง

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

- ไม่มี -

#### ๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

##### ๑.๔.๑ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสไปต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย โดยได้รับทราบว่าเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย จะเดินทางไปยังเกาะบูโหลนตอน จังหวัดสตูล และเดินทางต่อไปยังจังหวัดกระบี่ โดยมีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ที่ได้ร่วมพัฒนาเกาะบูโหลนตอน เดินทางไปด้วย ส่วนการเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ นั้น ตนได้เดินทางไปด้วย โดยการไปเยือนจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลของจังหวัดกระบี่ ด้านการท่องเที่ยว และเดินทางไปดูปัญหาผลผลิตปาล์มของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ก็ชื่นชมและให้ความสนใจจังหวัดกระบี่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ตนก็ได้ทาบทามหน่วยงาน GIZ ให้มาช่วยวางแผนพัฒนาทะเลสาบสงขลา และที่เกาะสมุยด้วย ซึ่งที่เกาะสมุยมีชาวเยอรมันอยู่ประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ GIZ จะเข้ามาช่วยได้ในอีกหลาย ๆ เรื่อง และอาจจะขอความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

ทั้งนี้ ยังกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวที่ผ่านมา ตนและศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการหารือเรื่องของการร่วมมือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่เกาะสมุยด้วย ก็จะได้ร่วมมือกันต่อไปในเรื่องการท่องเที่ยว การเดินเรือ ซึ่งจะได้ประสานความร่วมมือเรื่องการเดินทางไปยังคุณมานพ ทิวารี ประธานกรรมการบริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด ให้เข้ามาร่วมมือในเรื่องการเปิดการท่องเที่ยวต่อไปด้วย

#### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

##### ๑.๔.๒ รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) แจ้ง

รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการการศึกษาการผลิตถ่าน (Biochar) โดยใช้เตาอบถ่าน ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งมีการออกแบบและสร้างเตาเผาถ่าน (Biochar) โดยใช้ถึงขนาด ๒๐๐ ลิตร ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวคิดของนายภสภามหาวิทยาลัย ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รองศาสตราจารย์จรรูวัฒน์ เจริญจิต และนักศึกษา ได้นำแนวคิดนี้มาทำการออกแบบและผลิตสร้าง โดยพยายามที่จะใช้วัสดุที่เหลือทิ้ง มาเป็นองค์ประกอบในการสร้าง โดยมีช่องปล่องควันที่เป็นช่องสำหรับใส่เชื้อเพลิงด้วย ภายในถังก็จะเป็นวัสดุที่ทำเป็น (Biochar) และมีช่องรับอากาศจากภายนอกเข้าไปเพื่อทำให้เกิดการเผาไหม้ ซึ่งก็ได้มีการศึกษาและออกแบบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนในขั้นตอนของการเผา ก็ใช้วัสดุที่จะใช้ทำถ่าน เช่น ไม้เสรม็ด กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ โดยพบข้อสังเกตในการผลิตถ่านที่สำคัญคือ เปลวไฟและควันไฟที่ได้จากการเผาไหม้ ไม่ได้พุ่งกระจายไป จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ควันจะเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ความร้อนเอากลับมาเผาเพื่อเป็นถ่านอีก ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานก็ได้มีการปรับปรุงการทดสอบให้ได้ผลการทดสอบที่ดีขึ้น โดยใช้เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อทดสอบคุณภาพ ในเรื่องของการระเหย การถ่ายเทความร้อน การไหลของอากาศ ซึ่งจะได้มีการพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำคัญคือ ในขั้นตอนการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการใช้วัสดุหลายๆ อย่างมารวมกัน เพราะต้องการเห็นคุณภาพของถ่าน เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่ดีขึ้น เห็นว่าควรที่จะเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการทำถ่านชนิดเดียวกัน เพราะชีวมวลแต่ละตัวมีอุณหภูมิในการสลายสารระเหยที่แตกต่างกัน และในการทดลองมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้เชื้อเพลิงเป็นไม้เนื้อแข็ง คือ เศษไม้ยางพารา และกะลามะพร้าว ที่มีค่าความร้อนที่สูง เพื่อให้ได้ความร้อนเพียงพอ

ต่อการสลายสารระเหยในถ่านออก โดยเป็นการศึกษาเบื้องต้น ที่มีการใช้เครื่องมือวัด แต่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ศึกษาพัฒนาต่อไป ในการที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อปรับให้เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งาน สามารถนำไปใช้ในเชิงวิชาการได้ และสามารถนำไปเขียนบทความวิชาการได้ระดับหนึ่ง เป็นเรื่องของนวัตกรรม และต้องทดลองใช้กับชุมชนที่มหาวิทยาลัยฯ ใกล้ชิดและเผยแพร่ผลงานอยู่ โดยในอนาคตอาจจะต้องไปตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการ หรือจดลิขสิทธิ์ต่อไป

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เรื่องการผลิตถ่าน (Biochar) ไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดใหม่ ซึ่งโครงการซึ่งหัวหน้าตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการมานานและประสบความสำเร็จแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่จะให้ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ หรือการที่จะนำความร้อนที่ได้ไปใช้อย่างอื่นด้วย เช่น อาจจะใช้ต้มน้ำเพื่อที่จะฆ่าเชื้อ เป็นต้น

๒. มหาวิทยาลัยฯ ต้องศึกษาดูด้วยว่า วัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ ที่นำมาทดลอง เช่น ยางพารา กะลามะพร้าว เศษไม้ วัสดุชนิดใดให้ประโยชน์ได้มาก ที่จะนำไปเผยแพร่ในระดับชุมชน และเรื่องของต้นทุน มหาวิทยาลัยฯ ต้องมองด้วยว่าในระดับชุมชน นั้น ต้องเป็นระดับต้นทุนที่ชุมชนพอจะรับได้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ ใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว

๓. ในการศึกษาวิจัย วัดค่าความร้อน ควรวัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาด้วย และในเรื่องของ Commercial scale ตรงนี้มีความสำคัญด้วย หากมีนักเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และยังมีวัสดุอีกหลายอย่างที่ทำให้ความร้อนได้ด้วย ซึ่งก็น่าจะรวมอยู่ในการศึกษาเรื่องนี้ด้วย

๔. หลักการของเตาผลิตถ่าน (Biochar) คือจะต้องไร้ควัน ไร้เปลวไฟ และในส่วนของขี้เถ้าต่างๆ ที่เป็น Biochar สามารถที่จะนำมาปรับปรุงดินที่ใช้ในการปลูกพืชสวนครัวได้ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการทดลอง ทางภาคใต้จะมีจำพวกกิ่งไม้ ซึ่งสามารถนำมาทดลองได้เช่นกัน เพราะหากใช้กะลามะพร้าว ก็ค่อนข้างจะมีราคา

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๔ - ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๔ - ๒/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่า ในรายงานการประชุม ผู้บันทึกการประชุม นั้น ควรจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ ของที่ประชุมฯ

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ

- ไม่มี -



๓.๒ พิจารณายกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ วาระ

๑) วาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒) วาระที่ ๖.๔ ข้อ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ

### ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. วาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดั่งเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๒. วาระที่ ๖.๔ ข้อ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดั่งเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบปีหลักสูตร จึงทำให้ระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรผิดพลาด ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณายกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. วาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒. วาระที่ ๖.๔ ข้อ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. วาระที่ ๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๒. วาระที่ ๖.๔ ข้อ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ

และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

#### ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๒ รายงานการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแล้วนั้น

เนื่องจาก ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าในหมวด ๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและวิธีการได้มา ในข้อ ๑๐ (๗) ได้มีการระบุชื่อคณะกรรมการคลาดเคลื่อน โดยชื่อที่ถูกต้องคือ “คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย” ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้แก้ไขชื่อคณะกรรมการดังกล่าวให้มีความถูกต้อง โดยไม่ขัดกับสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

#### **จากเดิม**

“ข้อ ๑๐ (๗) กรรมการสรรหา จำนวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของ คณะกรรมการตรวจสอบภายในผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย”

#### **แก้ไขเป็น**

“ข้อ ๑๐ (๗) กรรมการสรรหา จำนวนหนึ่งคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของ คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย”

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการแก้ไขข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบการแก้ไขข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖**

### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย**

**๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

#### **ความเป็นมา**

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจำนวนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในบางหลักสูตรน้อยลง เป็นเหตุให้การบริหารจัดการหน่วยงานระดับคณะบางหน่วยงานดำเนินไปได้ยาก เนื่องจากมีรายได้น้อยลงมาก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร และมีต้นทุนในการผลิตบัณฑิตมากกว่ารายรับที่ได้รับจริง มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น อธิการบดี และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกกลิ่น) จึงได้เข้าหารือเรื่องการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับแนวทางในการปรับปรุงว่าสามารถกระทำได้โดยจะต้องไม่เป็นการเพิ่มจำนวนหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวง และไม่เป็นการเพิ่มงบประมาณในภาพรวม

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยคณะกรรมการได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของคณะ/วิทยาลัย และจัดทำร่างโครงสร้างองค์กรระดับคณะใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ในการบริหาร และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำข้อมูลย้อนหลังในส่วนของงบประมาณ ต้นทุนการผลิตบัณฑิต สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ภาระงานสอนของคณาจารย์ มาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำมาออกแบบโครงสร้างองค์กรระดับคณะเสียใหม่ โดยการยุบ และควบรวมหน่วยงานให้มีจำนวนน้อยลง นำหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กัน ไปรวมกันไว้เป็น

หน่วยงานเดียวกัน กระจายภาระงานของคณาจารย์ให้แต่ละคนมีภาระงานเฉลี่ยที่เหมาะสมใกล้เคียงกัน สรุปจำนวนหน่วยงานได้ดังนี้

หน่วยงาน	โครงสร้างเดิม		รวม	โครงสร้างใหม่		รวม
	กฎกระทรวง	ส่วนงานภายใน		กฎกระทรวง	ส่วนงานภายใน	
คณะ	๗	๕	๑๒	๗	๒	๙
วิทยาลัย	๒	๑	๓	๒	๑	๓
รวม	๙	๖	๑๕	๙	๓	๑๒

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำร่างเปรียบเทียบโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะเดิม และร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับใหม่ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการและมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ
๓. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ในร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ เพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะเป็นไปด้วยความเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว” ประกอบกับมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติว่า “นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทำเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี ได้แจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ในด้านของงบประมาณ หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้ จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และส่วนหนึ่งในการปรับปรุงโครงสร้าง เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นในการปรับปรุงโครงสร้าง มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถปรับลดอัตราลูกจ้างชั่วคราวได้ ซึ่งอาจจะต้องทำบ้างในบางตำแหน่งที่จำเป็นจะต้องลด และมหาวิทยาลัยฯ มีอัตราอยู่แล้วจากพนักงานมหาลัยเข้าไปทดแทนได้

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเพิ่มเติม ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของขวัญและกำลังใจของบุคลากร โดยได้ดำเนินการมาตามขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรมาระดับหนึ่ง และบุคลากรก็ได้รับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบุคลากรของทุกหน่วยงานมาประชุมร่วมกัน และได้ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลว่ามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ใน ๓ เรื่อง คือ เรื่องของการปรับเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรื่องปฏิรูปโครงสร้าง และเรื่องการเกลี้ยอัตรากำลัง และมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของสายสนับสนุนให้เกิดความชัดเจน และในส่วนสายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ก็มีข้อมูลหมดแล้ว คาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ ๒-๓ เดือน จะนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ ปรับโครงสร้างแล้ว มีการควบรวมแล้ว ในส่วนของบุคลากรอาจจะมีผลกระทบบ้าง ในเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่ง การเคลื่อนย้าย หรือเพิ่มภาระงาน แต่ที่สำคัญคือจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งตัวเลขงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประมาณร้อยละ ๖๐ โดยหากมองในแง่ของการขับเคลื่อน จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ในเรื่องของการลดจำนวนบุคลากร นั้น มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีนโยบายในการที่จะประเมินและให้บุคลากรออกจากงานจากเหตุผลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ แต่วิธีการคือ เมื่อมีการเกลี้ยอัตรากำลังไปแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออกไป เมื่อมีอัตรารว่าง มหาวิทยาลัยฯ จะคงอัตรากำลังนั้นไว้ ไม่มีการรับใหม่ ฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่กระทบกับบุคลากรแต่อย่างใด และนอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการในเรื่องของการเกลี้ยงาน เพราะปัจจุบันจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ ฉะนั้นอัตรากำลังไม่ว่าสายวิชาการ สายสนับสนุน ก็จะต้องลดตาม แต่เป็นเพียงการปรับบุคลากรโดยที่มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนในเรื่องของการนำเทคโนโลยีบริหารจัดการเข้ามาใช้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เมื่อก้าวถึงการควบรวม บุคลากรก็จะมองในแง่ว่าจะต้องมีการย้ายคน ซึ่งในปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เพราะฉะนั้นบางหลักสูตรที่ศาสตร์เหมือนกัน ก็อาจจะต้องควบรวม หากอยู่ต่างพื้นที่ก็ต้องไปควบรวมกับต่างพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายคน เพราะเทคโนโลยีจะช่วยให้อาจารย์สามารถสอนออนไลน์ก็ได้ หรือในบางรายวิชาปฏิบัติ ก็สามารถเรียนแบบ Block Course ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ แต่ในการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้ ไม่ได้กระทบเรื่องการย้ายคนแต่อย่างใด ยกเว้นการย้ายโดยสมัครใจ ย้ายกลับภูมิลำเนา เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอความอนุเคราะห์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฉะนั้น การพิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะได้ข้อยุติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการในการขอแก้ไขกฎกระทรวงต่อไปได้

๒. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่นำเสนอ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรค่อนข้างน้อยมาก แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ควรคาดหวังด้วย คือเรื่อง การ Reskill & Upskill และอาจจะต้องเพิ่มบุคลากรเฉพาะจุด ซึ่งหากดำเนินการไปพร้อมๆ กันได้จะดีมาก และจำนวนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนอยู่ อาจจะต้องมีหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตรงนี้ต้องคิดไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ อาจจะต้องใช้เวลาหลายปี จึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

๓. ในเรื่องของ Reskill & Upskill นั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมองเป้าหมาย (Target) ที่คิดว่า มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพ แล้วทำออกมาให้โดดเด่นให้ได้ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะที่บุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลมา ซึ่งสามารถไปต่อยอดได้อีกมากมาย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะตั้งทีมประชาสัมพันธ์ และมีการประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง

๔. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยมีการควบรวมกัน (Consolidate) จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว เรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ความสำคัญด้วย คือ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมองไปข้างหน้าว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ตรงไหนในประเทศไทย หรืออยู่ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีความพยายาม (Ambition) พอสมควร ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีจุดเด่นมากมาย และตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญที่สามารถจะสร้างจุดเด่นได้ โดยเฉพาะเรื่องของ การท่องเที่ยว เรื่องวิศวกรรม ฉะนั้น ควรจะวางแผนให้ชัดเจน และมีความพยายามไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้

๕. การเสนอให้ความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ แต่ได้เสนอร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง มาแล้วนั้น ควรจะชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ประกอบด้วยใครบ้าง เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการปฏิรูปฯ ที่ไม่เข้าใจ หรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะทำให้เกิดปัญหาได้ และการที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาพิจารณาให้ความเห็น และขอเสนอแนะ ในร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะที่เสนอมานั้น จะเหมาะสมหรือไม่ และผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาหรือแย้งว่าไม่สามารถทำได้ หรือทำไม่ถูกต้อง ได้อีกหรือไม่ เพราะคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ มาเรียบร้อยแล้ว

๖. ศาสตร์ที่เหมือนกันควรจะอยู่ที่เดียวกัน แต่จากการนำเสนอ อย่างเช่น คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นการควบรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ของคณะเกษตรศาสตร์เข้ามาด้วย นั้น จะไปกันได้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเกษตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ก็จะไปด้วยกันได้ และในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงที่มีสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารอยู่ อาจจะต้องยุบหรือมาควบรวมกับอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่เดียว ไม่เปิดแยก ซึ่งในปัจจุบันสามารถจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลได้ ฉะนั้นเรื่องการยุบหรือควบรวมจะต้องมีความชัดเจน และจากการนำเสนอ จะมีการปรับโครงสร้างใหม่ ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เหลือ ๔ หน่วยงาน ได้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี (ควบรวมคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะเทคโนโลยีการจัดการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่เป็นหัวใจสำคัญมาก เป็นพื้นฐานของทุกๆ คณะในสายวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นถ้าหากมีการยุบและไปควบรวมอยู่ในคณะเกษตรและเทคโนโลยี ความอ่อนแออาจจะเกิดขึ้นได้ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจะเป็นคณะพื้นฐานของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่นักศึกษาควรจะมาเรียน และการควบรวมคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง น่าจะไปกันได้ เพราะมี Discipline เดียวกัน แต่หากแยกมาเป็นคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการประมง เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าจะไปกันได้จริงหรือไม่

๗. ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งจะถูกรวมไปเป็นคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการประมง นั้น แม้จะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อน แต่หากจะให้รวมกัน ต้องมองว่าตัวใดจะเป็นตัวแกนหลัก และตัวใดจะเสริม แม้บางอย่างที่สามารถจะสอดคล้องกันได้ เช่น สมัยนี้ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมาร่วมกับทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถรวมกันได้หากมีความจำเป็น แต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีความ

ชัดเจน และที่สำคัญก็คือ มหาวิทยาลัยฯ ต้องเห็นอนาคตที่ชัดเจนว่าเมื่อครบรอบแล้ว ในเชิงวิชาการนั้นจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้น และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีหลักสูตรใหม่ ที่จัดทำขึ้นสำหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยีการประมง ส่วนในเรื่องของงานวิจัยก็ต้องมีความชัดเจนว่าใน ๕-๑๐ ปีข้างหน้า จะต้องทำอะไรที่เป็นสาระ เป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นมา

๘. มหาวิทยาลัยฯ ควรได้รับการแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เช่น นักธุรกิจที่มีความรู้ทางการศึกษา หรือนักการศึกษาที่มีความรู้ทางธุรกิจ ที่มีความเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี มาให้ความเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฉะนั้น คณะกรรมการชุดแรกที่จะมาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และจะให้ข้อเสนอแนะที่ดีหรือวางแผนโครงสร้างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ จึงควรเป็นชุดที่ตั้งบุคคลแบบนั้นเข้ามา ไม่ใช่ตั้งกรรมการจากมหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินการ

๙. สิ่งสำคัญของการครบรอบ วัตถุประสงค์หลักจริงๆ ไม่ควรมองในเรื่องของงบประมาณ ว่าการครบรอบนี้เพื่อที่จะลดต้นทุน แต่ควรมองว่าเป้าหมายหลักของการครบรอบนั้น ก็เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะว่าต้นทุนการผลิตของมหาวิทยาลัยฯ บางครั้งอาจจะขาดทุน แต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว สามารถสร้างอะไรขึ้นมาให้กับประเทศชาติ นั้นต่างหาก เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ควรมอง

๑๐. หลักการของการครบรอบ ควรดูในเรื่องของความเข้มแข็งเป็นหลัก โดยในส่วนของการทำงานที่จะครบรอบข้ามวิทยาเขต อาจจะทำให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการได้ลำบาก แม้ปัจจุบันจะสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจจะได้ผลไม่เต็มที่เท่าที่ควร

๑๑. การเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบ ซึ่งบุคลากรจะต้องยอมรับและทำความเข้าใจ แต่อาจจะต้องใช้เวลา และที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำความเข้าใจ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวแทนของผู้บริหารระดับคณะในทุกพื้นที่ ได้มาร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาแล้ว แต่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ นั้นมีหลากหลาย ซึ่งการทำความเข้าใจประชาคมเพื่อให้ทราบข้อมูล นั้น มีความสำคัญมาก

๑๒. ในการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ ก็คือ ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายทำให้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพราะการเป็นหน่วยงานภายในจะมีข้อจำกัดในการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

๑๓. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอร่างเปรียบเทียบกับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะเดิม และร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะใหม่ นั้น ควรจะได้มีการชี้แจงให้บุคลากรได้เข้าใจว่าบุคลากรจะไม่ได้รับผลกระทบต่อหน้าที่หรือตำแหน่ง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความวิตกกังวลของบุคลากร ซึ่งโครงสร้างที่เสนอร่างมาคราวนี้ ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อีก

๑๔. แม้เรื่องการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ จะมีความจำเป็น แต่โจทย์ของการปรับโครงสร้างก็ไม่ได้เป็นการปรับเพื่อลดปริมาณคนหรือค่าใช้จ่ายเท่านั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรวิเคราะห์ด้วยว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะปรับปรุง นั้น มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายอย่างไร มีความต้องการอย่างไร ไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงเพื่อความอยู่รอดอย่างเดียว เมื่อปรับแล้วต้องเกิดความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ปรับด้วย คือ เป้าหมายหลัก เพราะในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ เป้าหมายก็คือความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการปรับครั้งนี้ ข้อมูลที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบยังน้อยเกินไป เพราะว่าเป็นข้อมูลที่สรุปมาจากคณะทำงาน ซึ่งบางครั้งการให้ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ก็อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ แต่หากสรุปสั้นๆ ดังที่เสนอมา ก็จะเป็นแค่ข้อสรุปในมุมมองของคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้เป็นแบบนี้ ซึ่งหากเป็นข้อมูลในเชิงภาคเอกชน จะมีความแตกต่างกัน เพราะในภาคเอกชน หากจะมีการปรับปรุงโครงสร้าง จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ในการศึกษาผลกระทบทุกเรื่อง โดยจะมีการแบ่งกลุ่มของพนักงานเป็นกลุ่มๆ หรือฝ่ายต่างๆ ออกมา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกระดับ โดยในเรื่องการปรับโครงสร้างภาคเอกชน หากยังไม่พร้อมหรือข้อมูลยังไม่ตกสะเก็ด การปรับโครงสร้างยังไม่มีที่ชัดเจน ก็จะยังไม่มีการสื่อสารไปยังบุคลากรก่อน เพราะหากสื่อสารไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้บุคลากรสับสน ฉะนั้น เรื่องการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้อง

ใช้เวลาในการศึกษาซักระยะหนึ่งก่อนที่จะไปสื่อสารบุคลากรต่อ และการที่จะแจ้งกับบุคลากรว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ไม่กระทบกับบุคลากร นั้น บางครั้งก็ต้องยอมรับความจริงว่าหากปรับแล้วไม่กระทบกับบุคลากรเลยนั้น จะถือว่าเป็นการปรับได้อย่างไร โดยต้องกล้าที่จะบอกว่าต้องได้รับผลกระทบ เพียงแต่จะมากหรือน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

๑๕. สิ่งที่น่ากังวล คือ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับโครงสร้างบุคลากร ก็อาจมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่ลาออกไป ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนเก่ง มีความสามารถ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมาตระหนักว่ามหาวิทยาลัยฯ จะกันคนกลุ่มนี้ด้วยวิธีการอย่างไร สื่อสารอย่างไร และจะทำอย่างไร ในส่วนของคนที่ยังอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมีบุคลากรที่เป็นประเภทมีความสามารถหรือศักยภาพค่อนข้างต่ำ (Dead Wood) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับทราบ ได้รู้ตัว เพื่อจะปรับเปลี่ยน และมหาวิทยาลัยฯ จะ Upskill บุคลากรเหล่านั้นอย่างไร ให้โอกาสอย่างไร เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ตั้งประเด็นของการให้คนออก แต่คงต้องมาวิเคราะห์เชิงลึกว่าจะจัดการบุคลากรที่เป็น Dead Wood อย่างไร และให้เวลากี่ปี โดยต้องมีเป้าหมายในการทำงานให้ใหม่ ซึ่งถ้าเป็นภาคเอกชน อาจจะทำได้คล่องตัวกว่าหน่วยงานราชการ แต่อาจจะใช้แนวทางที่คล้ายๆ กันได้ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีการวิเคราะห์พนักงานเป็นกลุ่ม ๆ ทั้งกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ กลุ่ม Dead Wood และกลุ่มที่ใกล้เกษียณ หรือวิเคราะห์แล้วอยู่ในกลุ่มที่คล้ายๆ Dead Wood ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความสำคัญในการที่จะพูดคุยหรือ Upskill ให้ใหม่ เพื่อให้เกิดพลังในการทำงานต่อ เพราะคนกลุ่มนี้อยู่มานาน หากสามารถทำให้คนกลุ่มนี้ยังมีพลังในการทำงานอยู่ จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรต้องวิเคราะห์ทุกกลุ่ม ไม่ควรมาคิดเพียงว่าลูกจ้างชั่วคราว ทำงานแค่ ๒-๓ ปี ก็ลาออกไปทำงานที่อื่น เพราะลูกจ้างชั่วคราวที่เก่งและมีความสามารถก็มี หากลาออกไป ก็ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เสียโอกาสได้เหมือนกัน

๑๖. เรื่องความซ้ำซ้อนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรมองเฉพาะวิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราชเพียงอย่างเดียว ควรจะต้องมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพื้นที่สงขลาด้วย อย่างเช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก็มีหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนกับวิศวกรรมศาสตร์ ตรังนี้มหาวิทยาลัยฯ จะปรับด้วยหรือไม่ อาจจะปรับให้มีเพียงคณะเดียว และแยกเป็นสาขาในแต่ละวิทยาเขตได้หรือไม่ เพราะในปัจจุบันจะเห็นว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะมีความซ้ำซ้อน เป็นอิสระ จึงทำให้การบริหารจัดการค่อนข้างยาก ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เป็นสาขา เพื่อให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น ความซ้ำซ้อนลดลง การที่มีการเกลี้ยคนอาจารย์ ซึ่งปัจจุบันนี้การเดินทางสะดวก และไม่มีอุปสรรคเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

๑๗. การตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างให้กับมหาวิทยาลัยฯ นั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการหากมีบุคคลภายนอกด้วยก็เป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ต้องมีบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย เพราะว่าคนในต้องเป็นคนที่ทำให้ข้อมูลที่เป็นความจริง และในการปรับโครงสร้างต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควร คงไม่สามารถหาคำตอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องให้คณะกรรมการทำงาน ต้องตั้งบุคลากรให้ชัดเจน แล้วมีกรอบเวลาที่ชัดเจน แล้วจึงค่อยสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ ต้องค่อยเป็นค่อยไป

๑๘. มุมมองที่ควรจะต้องเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต ได้แก่ เรื่อง Modern Universities มหาวิทยาลัยฯ ต้องทันสมัย เรื่องของการทำให้สังคมยอมรับ ซึ่งจะทำให้เกิดการจัดอันดับ (Ranking) ตามมาเป็นผล (Impact) ที่เกิดขึ้น และมองว่าผลลัพธ์ (Outcome) ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเห็นคืออะไร

๑๙. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้มีประสิทธิภาพ เพราะในปัจจุบัน การที่จะติดต่อสื่อสารต่างๆ หากสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่อสารได้ ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการประชุม การเรียนการสอนต่างๆ ก็จะดำเนินการไปได้ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน และหากเป็นไปได้ ในรายวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ อาจจะให้มาเรียนที่ใดที่หนึ่งแล้วปีต่อๆ มาจึงค่อยแยกออกไป เป็นการปรับพื้นฐานให้เข้มแข็งในปีเดียว เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งวิทยาศาสตร์มีความซ้ำซ้อนกัน ฉะนั้นหากให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มาเรียนที่ใดที่หนึ่ง โดยดูว่าพื้นที่ใดมีความพร้อมมากกว่ากัน แล้วพอปีต่อไป จึงค่อยแยก ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทันต่อนโยบายภาครัฐ



๒๐. เรื่องของการให้เป็นหนึ่งเดียว ตรงนี้จะต้องดำเนินการทันที เพราะว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมมาก ในการปรับโครงสร้าง โดยการสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำพื้นที่ ก็ควรจะคงความเป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่อยู่ ส่วนในเรื่องการปรับหน่วยงานระดับคณะ ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งนั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็คงมีการบริหารจัดการตรงนี้ได้ ทั้งนี้ จุดสำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องคำนึงถึงคือ มหาวิทยาลัยฯ ปรับโครงสร้าง เพื่อให้เห็นความเป็นเลิศ (Excellency) ของแต่ละวิชาการที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยพิจารณาตรงนี้

๒๑. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรจะคำนึงถึงเรื่อง โมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยต่อไป Discipline ต้องเปลี่ยนแล้ว และถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องให้ทันกับ Disruption ของโลกด้วย

๒๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรเปลี่ยนข้อความในเอกสารร่างเปรียบเทียบโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะเดิม และร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับใหม่ ที่มีการใช้คำว่า “สรุปจำนวนหน่วยงานได้ดังนี้” เพราะเป็นเพียงเอกสารฉบับร่าง ยังไม่สามารถสรุปหน่วยงานได้ตามที่เสนอ โดยอาจจะใช้เป็นคำว่า “ตัวอย่าง”

๒๓. สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะเห็นชอบในหลักการของปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระดับคณะ แต่ไม่ใช้การเห็นชอบร่างเปรียบเทียบโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะเดิม และร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับใหม่ที่มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อมอบมหาวิทยาลัยฯ นำไปดำเนินการต่อไป

### กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงที่ประชุมฯ

อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน เมื่อได้รับความชัดเจนในทิศทางที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ ในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรแล้ว จะได้นำข้อมูลไปแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบต่อไป ในนามของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้นัดประชุมไว้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เพื่อจะได้สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน เพื่อลดความวิตกกังวลของบุคลากร ฉะนั้นในส่วนของสภาคณาจารย์เมื่อได้รับฟังข้อมูลเพิ่มเติม แต่คงไม่สามารถนำไปประชาสัมพันธ์ได้ เพียงแต่สามารถแจ้งในเรื่องของหลักแนวคิด หรือหลักการได้เท่านั้น ยังไม่สามารถนำเสนอกรอบใดๆ ได้เลย เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ เพียงแต่รับหลักการเฉพาะเรื่องของการปรับโครงสร้างก่อน เพราะอย่างยิ่งต้องมีการทำงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะอนุมัติแต่งตั้งอีก และจะต้องเข้ามาสู่สภามหาวิทยาลัยฯ อีกหลายรอบ เมื่อปรับโครงสร้างออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงจะประชาสัมพันธ์ให้ตรงนั้นได้ ส่วนการประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารทุกพื้นที่อาจจะต้องช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงประเด็นร่วมกันด้วย

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงสร้างที่นำเสนอ นั้น เป็นเพียงร่างโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะใหม่ ทุกอย่างสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ และคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ นั้น ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน มีรองอธิการบดี และตัวแทนของผู้บริหารระดับคณะในทุกพื้นที่ ทั้งคณะที่ถูกควบรวม แม้จะไม่ครบทุกคณะ แต่ทุกพื้นที่ได้มาร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนั้นยังมีกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมเพื่อยกร่างโครงสร้างนี้ขึ้นมา และนำมาเสนอเพื่อขอคำแนะนำจากสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของการควบรวม ในเรื่องของศาสตร์ ในเรื่องความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งศาสตร์บางศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น คณะประมง ซึ่งเมื่อก่อนคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีก็แยกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แต่ ณ วันนี้ ต้องยอมรับความจริงว่าประมงหากจะไปเดี่ยวๆ ก็ไปไม่ได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ในเรื่องของหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้คิดเตรียมไว้แล้ว ว่าต่อไปจะมีการเปิดหลักสูตรหรือจะปรับเปลี่ยนกันอย่างไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ แต่เจตนาในการนำเสนอในที่ประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอร่างโครงสร้าง

หน่วยงาน และขอคำแนะนำจากสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าควรจะมีผู้ใดมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการครั้งนี้แล้ว แนวทางในการดำเนินการต่อไป คือขอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร และรับฟังความคิดเห็นว่าบุคลากรต้องการอย่างไร เพราะกรรมการชุดที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก นั้น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็ต้องมาร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาด้วย เมื่อบุคลากรเสนอความคิดเห็นผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการมาแล้ว สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็มาให้ข้อมูล แล้วร่วมกันทำอีกรอบหนึ่ง ซึ่งหากทางผู้บริหารไปหาหรือเรื่องนี้กับบุคลากรโดยตรง ก็จะมีประเด็นต่างๆ เกิดขึ้น ประกอบกับในสภามหาวิทยาลัยฯ มีตัวแทนคณาจารย์อยู่ถึง ๖ คน และมีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อยู่ด้วย ซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในพื้นที่ สามารถที่จะนำแนวทางเหล่านี้ไปทำความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งก่อน เมื่อคณะกรรมการเกิดขึ้น ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ ก็จะต้องร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อที่จะได้ข้อสรุปและไม่เกิดความแตกแยก นั่นคือแผนในการดำเนินการ

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวสรุปสำหรับวาระนี้ว่า การนำเสนอของมหาวิทยาลัยฯ ในวันนี้ เป็นการนำเสนอ Working Paper ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการ ในการที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเบื้องต้นในการไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมา เพื่อที่จะให้สภามหาวิทยาลัยฯ ประเมินว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด การพิจารณาในวันนี้ไม่ใช่เป็นการลงมติ ว่าเห็นชอบหรือไม่ แต่เป็นการนำเสนอข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งจะไม่มีตัวเลขไม่ได้ ฉะนั้น หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่ามีข้อใดที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้หาข้อมูลมาเพิ่ม และจากการให้ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในหลายประเด็น มหาวิทยาลัยฯ ก็นำไปดำเนินการต่อ ฉะนั้น ในเรื่องนี้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจ และสื่อสารกับบุคลากรว่าที่มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการปรับโครงสร้าง หากบุคลากรมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างก็ให้แจ้งมายังคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จะมาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน และมีความรู้ในเรื่องของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี หากจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามา อาจจะไม่ต้องหาข้อมูลตีพ้อ และการที่มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยคณะกรรมการได้จัดทำร่างโครงสร้างองค์กรระดับคณะใหม่ นั้น เป็นเพียงแนวทาง หากสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็น หรือข้อท้วงติงเป็นประการใด ก็สามารถแจ้งได้ เพียงแต่ว่าในที่ประชุมฯ ในวันนี้เห็นชอบในหลักการของการที่จะปรับโครงสร้างเท่านั้น ไม่ได้เห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำมา ต้องรอความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และความคิดเห็นของประชาคม มทร.ศรีวิชัย ก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้เสนอความเห็นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ก็มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตด้วย ในการไปทำความเข้าใจ ไปหาหรือ แล้วนำข้อมูลกลับเข้ามา มีข้อมูลอะไรที่ยังไม่โปร่งใส ไม่ชัดเจน จะได้พิจารณากันต่อ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อช่วยพิจารณาให้ชัดเจนขึ้น โดยอาจจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญ และต้องการที่จะทำงานให้มหาวิทยาลัยฯ หากมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจจะแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ข้อคิดเห็น และมหาวิทยาลัยฯ นำกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่เสนอมาหรือไม่

ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ประเด็นแรกคือเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไปแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งไม่ใช่ คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ ชุดเดิมแล้ว โดยคณะกรรมการชุดต่อไปจะประกอบไปด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นตัวแทนจากคณาจารย์ส่วนหนึ่ง มาร่วมเป็นคณะทำงาน ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการ ดำเนินการ เมื่อคณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้างใหม่เสร็จแล้ว หากมีปัญหาอะไรก็จะได้อธิบายชี้แจงจากที่ปรึกษาในการ จัดทำ เมื่อจัดทำเสร็จแล้วก็จะนำมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

#### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระดับคณะ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

๓. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรระดับคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลี้มสุวรรณ

(๒) นายสาริต พุทธชัยยงค์

๔. รับรองมติที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว

#### ความเป็นมา

ตามที่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จากเดิม นางสาวอรอนงค์ อ่ำภา เปลี่ยนเป็น นางสาวกัลยาณี ยุทธการ เนื่องจาก นางสาวอรอนงค์ อ่ำภา ลาออกจากราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสถา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้

๑. จากเดิม นางอัจฉรา รัตนมา เปลี่ยนเป็น นางสาววราภรณ์ เลาะห์สัมพันธพร เนื่องจากนางอัจฉรา รัตนมา เกษียณอายุราชการ

๒. จากเดิม นางสาวรุ่งฤดี ดิษฐวิชัย เปลี่ยนเป็น นายอนันต์ ศรีมุกข์ เนื่องจาก นางสาวรุ่งฤดี ดิษฐวิชัย ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

๓. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ ศรีเชื้อ เปลี่ยนเป็น นางสาวนันทิพร ประทีปอุษานนท์ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ ศรีเชื้อ เกษียณอายุราชการ

๔. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิดี เฟื่องสุวรรณ เปลี่ยนเป็น นางสาวรุ่งฤดี ดิษฐวิชัย เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิดี เฟื่องสุวรรณ เกษียณอายุราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสถา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินทสโร เปลี่ยนเป็น นางสาวกลินสุคนธ์ นิมกาญจนา เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินทสโร ได้โอนไปรับราชการ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์

**ความเป็นมา**

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสถา หรือสาขาวิชา และให้การทำงานของ หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรนรินทร์ ฉัตรทอง เปลี่ยนเป็น นายชัยณรงค์ ศรีวะบุตร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง ลาออกจากราชการ

๒. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๒.๑ นางสาววรรณพร ชีววุฒิมงคล จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน จากเดิม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน วิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙ ลง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป

**ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม**

๖.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่ง หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จากเดิม นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เปลี่ยนเป็น นางสาวธัญวลัย จิรันดร เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จากเดิม รองศาสตราจารย์วรวิฑูริ เกิดปราง เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัชชา ชูเสียงแจ้ว เนื่องจาก รองศาสตราจารย์วรวิฑูริ เกิดปราง ลาออกจากราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวรสิตา ดาศรี เปลี่ยนเป็น นางสาวพิมพ์ภัช ภูทอง ฤทธิเดช เนื่องจาก นางสาวรสิตา ดาศรี ลาออกจากราชการ

๒. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายสุรวัช หมูแก้ว จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๒๐๙

ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหาร Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือข้อราชการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย โดย Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ให้การต้อนรับและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือด้านงานวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill/Reskill) จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร Artificial Intelligence (AI)
๒. หลักสูตร Fintech
๓. หลักสูตร Transforming Educational Institution into I4.0 & Smart Nation Ready

ในการนี้ เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงได้มีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย มีผู้เกี่ยวข้องทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อที่ ๕.๒ ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการใดๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอื้อต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพื่อเสนอต่อสาธารณชนต่อไป”

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในปัจจุบันหลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) กันมากมาย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องดำเนินการเช่นนี้ด้วย

๒. ในการไปเข้าร่วมโครงการ ควรจะมีข้อตกลงกันไว้ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill/Reskill) เมื่อไปแล้วควรนำความรู้กลับมาให้ได้มากที่สุด เมื่อกลับมาแล้ว ต้องดำเนินการอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอน

๓. ให้ปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในข้อ c ดังนี้

จาก c) Collaborate on applied research and academic activities;

เป็น c) Collaborate on research and academic activities;

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) และดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

### ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินงานได้คล่องตัว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยกรายกร่างระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับแก้ โดยตัดข้อความ ในร่างระเบียบ ฯ ข้อ ๗.๔ ดังนี้

จาก ๗.๔ การจัดหารายได้และผลประโยชน์โดยวิธีการอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คณะกรรมการอาจเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเช่าทรัพย์สิน การลงทุน และการเก็บค่าเข้าชม

เป็น ๗.๔ การจัดหารายได้และผลประโยชน์โดยวิธีการอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

คณะกรรมการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเช่าทรัพย์สิน การลงทุน และการเก็บค่าเข้าชม

## มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ. ....

### ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ. .... โดยการยกร่างระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับแก้ร่างระเบียบ ฯ ดังนี้

- ปรับแก้ในข้อ ๙

๙.๑ จาก คณะกรรมการหน่วยงาน ระดับคณะ เป็น คณะกรรมการระดับหน่วยงาน

๙.๒ จาก คณะกรรมการหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย เป็น คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย

- ปรับแก้ในข้อ ๑๐.๑ จาก ระดับคณะ เป็น ระดับหน่วยงาน

- ปรับแก้ในข้อ ๑๑ ดังนี้

จาก “ขอบเขตการปฏิบัติงาน สัดส่วนของงาน ความร่วมมือ การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน (ถ้ามี) กับองค์กรภายนอกให้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กรภายนอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะหรือระดับมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี และหากมี ผลประโยชน์เกิดขึ้นให้การจัดสรรผลประโยชน์เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลงความ เข้าใจแล้วแต่กรณี”

เป็น “ขอบเขตการปฏิบัติงาน สัดส่วนของงาน ความร่วมมือ การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน (ถ้ามี) กับองค์กรภายนอกให้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กรภายนอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับหน่วยงานหรือระดับมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี และ หากมีผลประโยชน์เกิดขึ้นให้การจัดสรรผลประโยชน์เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจแล้วแต่กรณี”

- ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อความ ดังนี้

จาก “ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือตามระเบียบนี้ ไม่ว่าจะบรรดางานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า งานสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการใช้ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ของบุคลากร และไม่ว่างานดังกล่าวจะ แสดงออกโดยวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร ต้องระบุรายละเอียดและให้เป็นกรรมกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะมีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น”

เป็น “ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือตามระเบียบนี้ ไม่ว่าจะบรรดางานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า งานสร้างสรรค์ และงานอื่นๆ ที่เกิด จากการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ของบุคลากร และไม่ว่างาน ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีการหรือรูปแบบอย่างไร ต้องระบุรายละเอียดและให้เป็นกรรมกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทั้ง สองฝ่าย เว้นแต่จะมีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น”

- ตรวจสอบร่างระเบียบฯ ในการใช้เครื่องหมายทวิภาค (:) หรือ colon ให้ถูกต้อง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรภายนอก พ.ศ. .... ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ เรียบร้อยอีกครั้ง

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ....

### ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรคทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยการยกร่างระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ดังเสนอและรับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

### ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่



ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีภาระละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๑) นางสาวชยานิษฐ์ บุญสุนิต	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และการสื่อสาร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานวิจัย ๓ เรื่องคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๒) นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาไทยศึกษา สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ (งานวิจัย ๓ เรื่องคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๓) นายวรารุฒิ ดวงศิริ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (งานวิจัย ๓ เรื่องคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๕)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๔) นางกัลยกร เสริมสุข	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๓ เรื่องคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๕) นางสาวภัสชญามา ทองใส	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (งานวิจัย ๒ เรื่อง ตำรา ๑ เล่ม คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๖) นายวีระเกียรติ ทรัพย์มี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๖ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

๒.๑ นางสาวชยานิษฐ์ บุญสนิท จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๒ นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาไทยศึกษา ไม่ก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ นายวรารุฒิ ดวงศิริ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๔ นางกัลยกร เสริมสุข จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๕ นางสาวภัชญาภา ทองใส จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๖ นายวีระเกียรติ ทรัพย์มี จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา ไม่ก่อนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

**๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑**

**๒. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ ๒**

**๓. รับรองมติที่ประชุม**

๗.๖ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

**ความเป็นมา**

ตามที่ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่งเหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

(๔) คณบดีที่มาจากสถาบันอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(๕) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้”

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

**ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้

**คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ๑. อธิการบดี                     | ประธานกรรมการ                                |
| ๒. ....                          | กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) |
| ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ                                      |
| ๔. ....                          | กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอื่น)                 |
| ๕. นายทีปกร นฤมาณลธิณี           | กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)                     |
| ๖. นางสฤณธรณ์ หมัตหมัน           | เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)     |
| ๗. นางสาวปวีณา หิมชูด            | ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน)             |

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

### **เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตามองค์ประกอบในข้อ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและนำเสนอรายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒๓ รายชื่อ โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จำนวน ๓ รายชื่อ เพื่อมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการติดต่อทาบทามเพื่อเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามลำดับต่อไป

#### **ผลการดำเนินการ**

๑. การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ ๖(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายสาธิต พุทธิชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๒. การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ ๖(๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จำนวน ๓ รายชื่อ จากจำนวนรายชื่อที่เสนอ ๒๓ รายชื่อ ผลปรากฏดังนี้

ลำดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ ๒ อาจารย์นิพนธ์ โพธิ์วิจิตร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ลำดับที่ ๓ อาจารย์พินิจ ดวงจินดา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ และรับรองมติที่ประชุม**

๗.๗ พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

### **ความเป็นมา**

ด้วย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครหรือเสนอชื่อเพื่อ เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงต้องดำเนินการสรรหาใหม่

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ต่อเนื่องในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณบดีใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ อุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยความตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับในการแต่งตั้งผู้รักษาร าชการแทนคณบดีโดยอนุโลม กล่าวคือ “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพล ให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะ มีการแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติที่ประชุม

๗.๘ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

### ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่ง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

### การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

### ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

## ๗.๙ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

### ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

### การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

### ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมี



ผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรุมุต ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรุมุต ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๐ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

#### ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

#### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

### การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

### ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๑ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

### ความเป็นมา

ตามที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

### **ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

### **การดำเนินการ**

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภาก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

### **ผลการดำเนินการ**

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภาก

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภาก โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๒ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

### ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๓-๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

### การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

### ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๓ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### ความเป็นมา

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๔-๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

### การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ้นแก้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

### ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ้นแก้ว

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ้นแก้ว โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ้นแก้ว ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ้นแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๔ ลับ

๗.๑๕ ลับ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒๒๖-๔/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดการประชุม ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านวิจัย ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารศรีวิศวรวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ่าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นางดรุณี ลีสิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น )

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม